

CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG



Intel Việt Nam cam kết bảo vệ con người và môi trường bằng cách kết hợp các nguyên lý về an toàn môi trường vào các hoạt động kinh doanh; từ việc phát triển sản phẩm, đến các nguồn cung ứng và qui trình sản xuất. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm bảo vệ môi trường là cần thiết và công nghệ của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức về môi trường bền vững.

Chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty về an toàn, sức khỏe môi trường ở những nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi và đối tác liên quan sẽ cùng nhau thực thi và hoàn thiện các quy định nhằm cải tiến và tạo một môi trường làm việc an toàn cho cộng đồng xung quanh.

Chính sách chất lượng

Intel Vietnam cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao dựa vào sự hiểu biết và tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Các mục tiêu chất lượng

Phát hiện sớm và báo cáo sớm giúp ngăn ngừa việc xảy ra lỗi.

Tuân theo chính sách và quản lý công cụ máy móc và kiểm soát qui trình để từ đó tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và quản lý các sự cố qui trình giúp ta có được qui trình sản xuất hoàn hảo.

Tiếp tục khắc sâu và ghi nhớ văn hóa về chất lượng của chúng ta nhờ vào lực lượng lao động tiên tiến

Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua các quy trình đổi mới và các phương pháp cải tiến liên tục với mục tiêu tiết giảm, tái sử dụng và tái chế; bên cạnh đó vận dụng nguyên lý hóa học xanh để tìm ra các vật liệu thay thế an toàn hơn trong quá trình vận hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các dự án về bảo tồn năng lượng, giảm lượng phát thải và tuân thủ chính sách về bảo tồn nguồn nước và biến đổi khí hậu của tập đoàn.

Chúng tôi cam kết thiết kế sản phẩm theo hướng an toàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm thiểu các tác động đến môi trường. Chúng tôi sẽ luôn là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc. Chúng tôi luôn nghiên cứu và đánh giá không ngừng các tác động môi trường của quy trình sản xuất và sản phẩm, đồng thời chia sẻ những ảnh hưởng này với cộng đồng xung quanh.

Cuối cùng, chúng tôi cam kết cải tiến liên tục các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe môi trường và sẽ báo cáo rõ ràng các mục tiêu đề ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các chương trình kiểm soát thích hợp bao gồm các hoạt động kiểm tra định kỳ để đảm bảo chính sách này được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc.

Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường làm việc an toàn, không tai nạn bằng cách tích hợp các quy định an toàn trong mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ban Quản trị công ty luôn đi đầu trong việc thực hiện giá trị quan trọng này, tất cả nhân viên phải có trách nhiệm về sự an toàn của mình và của những người xung quanh. Chúng tôi tích cực xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và khuyến khích nhân viên chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân.

Lee Soo Hooi
Tổng Giám đốc Intel Việt Nam

Tse Kenneth & Tim McIntosh
Giám đốc nhà máy Intel Việt Nam